



ที่ นม ๐๐๐๔/ว ๙๒๑๗

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาศโย นม ๓๐๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ที่มีสภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชาชนภายในจังหวัดนครราชสีมามีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้น และเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน สู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านสนามแข่ง อุปกรณ์การแข่งขัน และความสามารถของผู้เล่น ถึงขีดสูงสุด เข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลกึ่งอาชีพและอาชีพต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอส่งประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา มาเพื่อประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและรับสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ให้ไหลลกระเบียบการและกำหนดการแข่งขัน เว็บไซต์ www.mots.go.th/nakhonratchasima, www.facebook.com/motsnakhonratchasima รายละเอียดตามประกาศจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

โทร ๐ ๔๔๒๕ ๒๔๔๔ โทรสาร ๐ ๔๔ ๒๕ ๙๖๙๑

๑๓. การควบคุม

๑๓.๑ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครของทีมใดเป็นเท็จ ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มแรก

หากทีมใดทำการปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือใช้เอกสารเท็จ หรือส่งนักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศนี้เข้าแข่งขันทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน รวมถึงผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาทั้งทีมด้วย จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสุรกายการที่กรมพลศึกษาจัดเป็นเวลา ๒ ปี และจะรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบ

๑๓.๒ ในกรณีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือทีมใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน จะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และให้คงลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย ๒ ครั้งหรือตลอดการแข่งขัน

๑๓.๓ กรณีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ หรือทีมใดแสดงพฤติกรรม เช่น ไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน การใช้ถ้อยคำที่เป็นการด่าทอต่าง ๆ กล่าววาจาไม่สุภาพนั้น จะถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากการแข่งขัน หากการกระทำผิดในครั้งแรกให้พักการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันออกไปอย่างน้อย ๑ ครั้ง หากการกระทำผิดในครั้งถัดไปจะไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขันในระดับนั้น ๆ

๑๓.๔ ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขันหรือกระทำความผิดในประกาศนี้ หากลงทำการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น

๑๓.๕ ทีมชนะเลิศแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดหรือตัวแทนเขต ไม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ โดยไม่แจ้งความจำเป็นให้กับกรมพลศึกษาทราบล่วงหน้า ให้ตัดสิทธิ์ทีมและนักกีฬาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสุรกายการที่กรมพลศึกษาเป็นผู้จัดเป็นเวลา ๒ ปี และจะรายงานไปยังจังหวัดต้นสังกัดทราบด้วย

๑๓.๖ กรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนั้น

หากการเลื่อนการจัดการแข่งขันเป็นเหตุให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันขาดคุณสมบัติ ให้ถือเอาคุณสมบัติในการสมัครครั้งแรกเป็นเกณฑ์โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา